

บันทึกการเรียนรู้ นักเรียนปีที่ 1

วิชา	มุมมองการประเมิน	◎บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์	○บรรลุเป้าหมาย	△ต้องพยายาม	ภาคแรก	ภาคหลัง
ภาษาญี่ปุ่น	ความสนใจ · ความมุ่งมั่น · ทักษะคิด	พยายามที่จะแสดงออกและอ่านหนังสือต่างๆอย่างตั้งใจ				
	การพูด · การฟัง	พูดอย่างชัดเจนเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจและฟังอย่างไม่ให้ตกหล่นใจความสำคัญ				
	การเขียน	ระมัดระวังเวลาเขียนให้เป็นขั้นตอนเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ				
	การอ่าน	อ่านพร้อมกับคิดถึงลำดับและลักษณะท้องเรื่องตามไปด้วย				
	ความรู้ · ความเข้าใจ	เขียนและอ่านอักษรคาณะและคันจิได้อย่างถูกต้องและเข้าใจการใช้คำศัพท์				
	ความชำนาญ	ระมัดระวังลำดับการเขียนพู่กันหรือลักษณะตัวอักษร และเขียนอย่างถูกต้อง				
คณิตศาสตร์	ความสนใจ · ความมุ่งมั่น · ทักษะคิด	มีความสนใจในตัวเลขและรูปร่างคณิต และพยายามฝึกอย่างตั้งใจ				
	วิธีการคิด	คิดเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขและรูปร่างคณิต แก้โจทย์ต่างๆได้				
	ความชำนาญ	คำนวณเลขจำนวนเต็ม เปรียบเทียบปริมาณ และแยกแยะลักษณะสิ่งของต่างๆ				
	ความรู้ · ความเข้าใจ	เข้าใจความหมายการคำนวณจำนวนเต็ม และลักษณะสำคัญของรูปร่างคณิตและปริมาณ				
ชีวิตความเป็นอยู่	ความสนใจ · ความมุ่งมั่น · ทักษะคิด	มีความสนใจในธรรมชาติ คนใกล้ตัวและสังคม พร้อมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งเหล่านั้นอย่างสนใจ				
	ความคิด · การแสดงออก	คิดและแสดงออกในเรื่องกิจกรรมหรือประสบการณ์ตามรูปแบบของตัวเอง				
	การสังเกต	สังเกตข้อดีของตนเองและสภาพแวดล้อมรอบตัวผ่านกิจกรรมและประสบการณ์				
ดนตรี	ความสนใจ · ความมุ่งมั่น · ทักษะคิด	มีความใกล้ชิดกับดนตรี พยายามร้องเพลงหรือเล่นดนตรีอย่างสนใจ				
	ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออก	รู้สึกถึงจังหวะดนตรีได้ และสร้างสรรค์การแสดงออกที่เกิดจากลักษณะพิเศษของท่านองดนตรี				
	ความชำนาญ	ออกเสียงร้องเพลงอย่างสนุกสนาน และเล่นดนตรีเพลงง่ายๆ				
	ความซาบซึ้งในดนตรี	ฟังและรู้สึกในอารมณ์ของท่านองดนตรี				
ศิลปะประดิษฐ์	ความสนใจ · ความมุ่งมั่น · ทักษะคิด	รู้สึกสนุกกับการแสดงออกโดยการวาดภาพหรือรูปทรงอย่างสนใจ				
	การแสดงออกทางความคิด · ระบบการคิด	คิดวิธีการแสดงออกโดยสร้างสรรค์ความคิดมาจากความรู้สึก				
	ความเชี่ยวชาญ	วาดหรือสร้างโดยใช้จินตนาการหรือความรู้สึกเป็นพื้นฐาน				
	ความซาบซึ้งในศิลปะ	สังเกตข้อดีของผลงานตัวเองและของเพื่อน				
พลศึกษา	ความสนใจ · ความมุ่งมั่น · ทักษะคิด	พยายามออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย				
	ความคิด · การพิจารณาตัดสินใจ	คิดค้นแปลง คิดวิธีการทำกิจกรรม และรักษากฎ				
	ความชำนาญ	ฝึกการเคลื่อนไหวที่จำเป็นเพื่อออกกำลังกายต่างๆให้สนุก				